

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP THỨ 17 HĐND THÀNH PHỐ (KHÓA 3)**

---

Về việc xử lý các loại phim ảnh băng hình  
có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực  
và loại băng nhạc không lành mạnh lưu hành tại  
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

-----

Gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh việc chiếu phim video xấu và sử dụng nhạc có nội dung không lành mạnh đã gây nhiều tác hại lớn đối với xã hội và tuổi trẻ trong lúc tình hình trong nước và ở thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Vấn đề này đã gây nhiều âu lo cho những người có lương tâm, có trách nhiệm.

Sau khi đã nghe các cơ quan chức năng báo cáo tình hình đầy đủ;

Sau khi bàn bạc thảo luận nghiêm túc và sâu sắc;

Để chấn chỉnh tình hình rối loạn về chiếu phim video và lưu hành băng nhạc, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 3.

**QUYẾT NGHỊ**

1- Nhất trí Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 8 về việc chấm dứt ngay tình trạng phổ biến tràn lan các loại phim ảnh, băng hình, tiết mục sân khấu, băng nhạc, sách báo có nội dung phản động, đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực.

2- Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa thông tin và chính quyền các cấp có kế hoạch triển khai chấp hành nghiêm túc quyết định số 958/VH-QĐ về chấn chỉnh việc chiếu video và quyết định số 961/VH-QĐ về chấn chỉnh việc sử dụng nhạc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa ký ngày 4/7/1989; có kế hoạch quy hoạch mạng lưới, quản lý tốt hai mặt hoạt động trên, không để xảy ra tình trạng lộn xộn như hiện nay.

Cần thành lập các đội kiểm tra văn hóa tổng hợp, có đầy đủ quyền hạn để thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở việc chấp hành pháp luật và quy chế về vấn đề này.

3- Phải xử lý thật nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm qui chế, không phân biệt bất kỳ ai, bất kỳ cơ quan, đơn vị nào. Những cá nhân, đơn vị xem thường luật pháp, ngang nhiên truyền bá văn hóa đồi trụy đều phải bị

nghiêm trị trước pháp luật. Yêu cầu các cơ quan pháp luật kiên quyết xử lý các vụ tố chức chiếu phim đồi trụy, phản động.

4- Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa thông tin phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền giáo dục quần chúng, động viên nhân dân cùng các cơ quan Nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa trên cơ sở phát huy truyền thống dân tộc; đầu tư thỏa đáng vào việc sản xuất băng hình video, sáng tác âm nhạc để phục vụ nhu cầu xã hội.

5- Các cơ quan trung ương, các cơ quan các tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn thành phố phải tôn trọng quyền quản lý lãnh thổ, có trách nhiệm chấp hành tốt quy định của chính quyền địa phương.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức làm chủ đất nước, giữ gìn thuần phong đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc góp phần ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống lại việc truyền bá văn hóa đồi trụy, phản động và những tác phẩm gây ảnh hưởng xấu về tư tưởng, về đạo đức trong các tầng lớp nhân dân nhất là thanh thiếu niên; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh trên thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.-

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH KỲ HỌP 17  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (KHÓA 3)  
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ  
(Đã ký)  
Nguyễn Vĩnh Nghiệp**